

คำกล่าวต้อนรับในนามรัฐบาลไทย

โดย คุณอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

กราบเรียน พระคาร์ดินัลชาร์ล โบ, พระคาร์ดินัลออสวอล เกรเซียส, พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช และพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู บรรดาพระคาร์ดินัล อาร์ชบิชอป บิชอป และ แขนงผู้มีเกียรติที่มาจากประเทศต่าง ๆ ทุกท่าน

ขอต้อนรับอย่างอบอุ่นต่อบรรดาพระคาร์ดินัล บรรดาบิชอป และผู้นำคริสตศาสนาคาทอลิกจาก ประเทศในเอเชียทุกท่านที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้ ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาในงานวันนี้และยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ประเทศไทย และขอแสดงความยินดีกับสหพันธ์สภาบิชอปแห่งเอเชียในโอกาสฉลองครบรอบ 50 ปี และมาร่วมประชุมใหญ่ที่ประเทศไทย ในนามของรัฐบาลไทย รู้สึกเป็นเกียรติ และภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาส ในการต้อนรับผู้นำศาสนาคริสต์ ที่ได้เลือกประเทศไทยสำหรับการประชุมใหญ่สหพันธ์สภาบิชอปแห่งเอเชีย ในระหว่างวันที่ 12-30 ตุลาคม ค.ศ. 2022

ประเทศไทยเราเพิ่งจะฟื้นจากสภาวะ การแพร่ระบาดของ โควิด 19 เราขอต้อนรับทุกท่าน ผู้มาเยือน ด้วยบรรยากาศแห่งความยินดีและปลอดภัย นอกนั้นในบรรยากาศของความเป็นไทย ที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติ ภายใต้อาณาเขตของศาสนา และวัฒนธรรม ทุกศาสนาอยู่ร่วมกันและร่วมกันพัฒนาสังคมไทย ภายใต้อาณาเขตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รัฐบาลไทย พร้อมทั้งจะส่งเสริมศาสนาต่าง ๆ ในสังคมไทย เพราะเล็งเห็นว่า ประชาชนยังต้องรับ การพัฒนาในด้านคุณธรรมและจริยธรรม ศาสนาต่างๆ นับว่ามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคน และเพราะมิติ การพัฒนาประเทศ ไม่ได้เพียงแค่ด้านการพัฒนาวัตถุภายนอก หรือด้านเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ที่สำคัญที่สุด ก็คือ การพัฒนาจิตใจการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของประชาชน

จึงนับว่าเป็นโอกาสอันดีและน่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง ที่บรรดาผู้นำศาสนาคริสต์ในเอเชียมาประชุม กันที่ประเทศไทย โดยที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสวงหาแนวทางร่วมกันในการบริการรับใช้ประชาชาติเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรมของประชาชน รัฐบาลไทยจึงรู้สึกได้รับเกียรติและ มีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชาติเอเชีย

ในโอกาสที่บรรดาผู้นำศาสนาคริสต์ มาร่วมประชุมกันที่ประเทศไทย ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันกับพวกเราชาวไทย ในช่วงเวลาแห่งความเศร้าโศกเสียใจ จากเหตุการณ์ความรุนแรง ที่ทำให้เกิดความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงต่อชีวิตของเด็ก ๆ และคุณครู อนุสรณ์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลอุทัยสวรรค์

ขอพระพรของพระเจ้า ทรงสถิตอยู่กับผู้นำศาสนาทุกท่าน เพื่อให้การประชุมครั้งนี้ สำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ

ฯพณฯ อิทธิพล คุณปลื้ม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

12 ตุลาคม 2022